

แถลงข่าวกรณีชาวบ้านจำนวนมากได้รับความไม่เป็นธรรมจากการถูกอพยพเพื่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า แถลงข่าว
กรณีชาวบ้านจำนวนมากได้รับความไม่เป็นธรรมจากการถูกอพยพ
เพื่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.)

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยนางสุนิษา ไชยรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า แถลงข่าวกรณีชาวบ้านจำนวนมากได้รับความไม่เป็นธรรมจากการถูกอพยพเพื่อก่อสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) อ.ท่าศาลา จ.
นครศรีธรรมราช

สืบเนื่องจากมีชาวบ้านร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรมในการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื้อที่ ๑๐,๐๐๐ ไร่ โดยประมาณ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ ซึ่งมีชุมชนถือครองอยู่ก่อนแล้วประมาณ ๙๐๐ ครัวเรือน มวล.จึงดำเนินการจัดสรรร่วมกับปฏิรูปที่ดินฯ ให้ ส.ป.ก. ในเนื้อที่ ๓,๖๕๓ ไร่ โดยประมาณให้ผู้ครอบครองที่ดินเดิมที่ถูกอพยพ ครอบครองละ ๕ ไร่ ให้ชาวบ้านจำนวนมากไม่ยินยอมเพราะที่ดินเดิมมีมากกว่า ๕ ไร่ และบางรายมี ส.ค.๑ แต่ในที่สุดชาวบ้านจ่ายอมรับ ส.ป.ก.๕ ไร่ไปจำนวนมาก แต่ยังมี ๓๒ รายที่ถูก มวล.ฟ้องร้องในศาล นอกจากนี้ในพื้นที่จัดสรรให้ผู้ถูกอพยพก็มีชุมชนครอบครองใช้ประโยชน์มาแต่เดิม แต่ยังมี ๑๑ รายที่ไม่ยอม และมหาวิทยาลัยฯ ได้นำกำลังและเครื่องจักรไถตัดต้นยาง และไม้ผลของนายแจ้ง คุณโลก ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ถือครองที่ดินเดิม และผู้ได้สิทธิ ส.ป.ก.

มวล.ครอบครองที่ดินเนื้อที่ ๑๓,๒๕๗ ไร่โดยประมาณแบ่งเป็น ๒ แปลงใหญ่ คือ ๑) แปลงที่ตั้ง มวล. ๙,๕๙๕ ไร่เศษ และ ๒) ที่ดินแปลงที่ใช้จัดตั้งชุมชนใหม่ (ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา) ด้วยการปฏิรูปที่ดินด้วยเนื้อที่ ๓,๖๕๓ ไร่เศษ ให้ชาวบ้าน ๙๐๐ ครัวเรือนได้สิทธิ ส.ป.ก.๕ ไร่ต่อครัวเรือน ปัจจุบันชาวบ้านผู้ถือครองที่ดิน ๑๑ ราย และชาวบ้านอีกกลุ่มเป็นผู้ได้รับสิทธิ ส.ป.ก. ก็มีความจำเป็นที่จะครอบครองที่ดิน เนื่องจากได้ยินยอมให้ มวล.ใช้ที่ดินที่เคยครอบครอง ดังนั้นจึงเกิดความเดือดร้อนทั้ง ๒ ฝ่าย และในเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา มวล.ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาด้วยการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของมวล.เข้าไปไถที่ดินและทำลายต้นยางของผู้ถือครองเดิมในระหว่างที่คณะกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า กำลังดำเนินการตรวจสอบ

โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า ได้จัดประชุมตรวจสอบการละเมิดสิทธิฯ ไปแล้ว ๒ ครั้ง คือการประชุมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ และ การประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ของ มวล. นำรถเข้าไปไถในที่ดินของผู้ครอบครองเดิม เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แต่ มวล.ไม่ยอมรับมติที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ ในการคลี่คลายปัญหา ทำให้ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับความรุนแรงมากขึ้น ท่ามกลางปัญหาการได้แย่งสิทธิทับที่ทำกินของชาวบ้านที่ยังต้องมีการตรวจสอบทางเอกสารและข้อมูลจากหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า มีมติ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้องยุติการดำเนินการ และการกระทำต่างๆในปัจจุบัน ดังเช่นในกรณีการส่งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเข้าไปบุกรุกทำลายทรัพย์สินในที่ดินของชาวบ้าน รวมถึงการกระทำต่างๆที่จะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อชาวบ้านทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพของมหาวิทยาลัย
๒. ขอให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินการสอบสวนและลงโทษเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องที่ดำเนินการให้ชาวบ้านเสียทรัพย์สิน และขัดใช้ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านทั้งหมด
๓. ขอให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทบทวนการใช้ประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ซึ่งจะสามารถนำที่ดินซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์มาจัดสรรสำหรับการพัฒนาชุมชนตามพันธกิจที่ต้องการส่งเสริมพัฒนาเป็นชุมชนเคียงคู่กับมวล.
๔. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน ต้องดำเนินการจัดสรรใหม่ โดยให้ชาวบ้านทุกฝ่ายได้รับที่ทำกิน
๕. ในระหว่างจัดสรรที่ดิน มวล. ต้องรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดของชาวบ้านและช่วยเหลือจัดหาที่ทำกินหรืออาชีพชั่วคราว ให้แก่ ผู้เดือดร้อนทั้งสองฝ่าย

๙ สิงหาคม ๒๕๕๖